

ยาว ๒ ๓ นิ้ว เป็นตราสำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก มณฑลนครสวรรค์ ๓ ดวง

๒. ตราประจำชาติ มีรูปกลม กดางเป็นรูปอาร์มแผ่นดิน ขอบนอกมีลายกนกทับฮาดูช บิน คาบ ไขว้ กัน และมีจักรทับบน ฮาดูช กับมีอักษรเมืองบนว่า "ผู้บัญชาการทหารบก" เมืองต่างว่า "มณฑลพิษณุโลก" ศูนย์กดางกว้างยาว ๒ ๓ นิ้ว เป็นตราสำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก มณฑลพิษณุโลก ๓ ดวง

กระทรวงวัง ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว เป็นอันใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ เป็นต้นไป

กระทรวงวัง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ (ลงพระนาม) พิชยสถาปณมิตติ ให้นำตั้ง

แจ้งความ กรมยุทธานุการ

ด้วย มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จเรทัพบก แด่ นายพลตรี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิต เสนาธิการทหารบก เป็นราชองครักษ์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๒

ศาลายุทธานุการ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ (ลงพระนาม) จิระประวดีวรเดช ผู้บัญชาการ กรมยุทธานุการ

แจ้งความ กรมกองตระเวน

กรมกองตระเวน ขอแจ้งความให้ทราบทั่วกันว่า ตามข้อความที่กรมชนบทประกาศแจ้งความด้วยเกิดมีผู้ทำชนบทปลอมราคาขึ้นสิบบาท ชนิดหนึ่ง ราคาร้อยบาท ชนิดหนึ่ง มีที่สังเกตผิดกันกับชนบทหลวง แจ้งอยู่ในประกาศกรมชนบท ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ นั้นแล้ว

บัดนี้ กรมกองตระเวนจับผู้สมรู้ร่วมคิดกันทำ แต่ใช้ชนบทปลอมนั้นได้ ค้าดบริษัที่ได้ส่วนได้ พิรุณส่งผู้ต้องหายังกรมอัยการให้ฟ้องศาล พระราชอาญาพิจารณาพิพากษาโทษอยู่แล้ว กรมกองตระเวนจะได้ยื่นหมายชี้ชนบทปลอมซึ่งผู้ซื้อทั้งหลายได้รับไว้โดยซื้อขาย แยกเปลี่ยนด้วยความบริสุทธิ์ นำมาให้กรมชนบท แด่กรมกองตระเวนได้ส่วนสืบจับคนร้าย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน นั้นยังกรมอัยการให้ร้องขอต่อศาลให้พิจารณายึดทรัพย์ของผู้มีความผิด แล้วยใช้ทรัพย์แก่ผู้ได้รับชนบทปลอมไว้ โดยความบริสุทธิ์นั้น ตามทรัพย์สมบัติที่จะพิจารณายึดได้มาก แล่น้อย

แจ้งความมาณวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๒

โดยรับสั่งให้นำตั้ง กระทรวงนครบาล

(ลงนาม) อธิก, เข็ม, เย, ลอชัน

ผู้บังคับการกรมกองตระเวน

ข่าวสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมา ทรงลาผนวชสามเณรด้วยการที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมา ทรงผนวชเป็นสามเณร